

รายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

วิกฤตโควิด 19 มีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของไทยอย่างรุนแรง ธปท. จึงได้ปรับลำดับความสำคัญของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ประจำปี 2564 โดยเร่งดำเนินงานเพื่อตอบเป้าหมายหลัก (objective : O) 5 ด้าน ได้แก่ O1 ภาคครัวเรือนและธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 และฟื้นตัวได้ O2 ระบบการเงินไม่เกิดปัญหาและยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ O3 โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์โควิด 19 และระยะต่อไป O4 ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่สาธารณชนเชื่อมั่นที่สุด และ O5 ธปท. เป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้าง impact ต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนแผนยุทธศาสตร์ที่นอกเหนือจาก objective 5 ด้านนี้ ธปท. ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง และได้ปรับให้เข้ากับบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยมีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 5 ด้าน

O1 ภาคครัวเรือนและธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19 และฟื้นตัวได้¹

เศรษฐกิจไทยโดยรวมฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แต่การฟื้นตัวของแต่ละภาคเศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน โดย SMEs ขนาดเล็ก ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงครัวเรือนที่มีรายได้น้อยยังคงประสบความลำบากและมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบกับมีความเสี่ยงสูงขึ้นอีกจากการระบาดระลอกใหม่ ธปท. จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนี้

1. ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 วงเงินรวม 350,000 ล้านบาท ซึ่งมีผลในเดือนเมษายน 2564 แบ่งเป็น 2 มาตรการ ได้แก่

1) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตแต่ยังมีศักยภาพ และต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวนาน โดยขยายขอบเขตลูกหนี้ให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้รายใหม่ที่ไม่มียอดเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินมาก่อน ขยายวงเงินกู้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปล่อยสินเชื่อ รวมถึงขยายการชดเชยหรือค้ำประกันความเสี่ยงที่สูงขึ้นผ่านกลไกของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดย ธปท. สนับสนุนสภาพคล่องต้นทุนต่ำแก่สถาบันการเงิน และ 2) มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินชำระหนี้และให้สิทธิลูกหนี้ซื้อคืน (โครงการพักทรัพย์ พักหนี้) วงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและต้องใช้เวลาฟื้นตัว แต่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เช่น ธุรกิจโรงแรม สามารถตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อตีโอนทรัพย์สินและมีสิทธิซื้อคืนในราคาตีโอนบวกกับ carrying cost รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์

¹ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการเงินเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่ และแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ภาษีค่าธรรมเนียมการตีโอน ซึ่งจะช่วยลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวและให้โอกาสผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินกิจการต่อไปได้ ไม่ต้องถูกกดราคาบังคับขายทรัพย์สิน (fire sale) ส่วนสถาบันการเงินจะได้รับการสนับสนุนสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปหารายได้ชดเชยในช่วงเวลาถือครองทรัพย์สิน รวมถึงได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล² (ออนไลน์) เพื่อเป็นช่องทางช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบครบวงจร มีผู้เข้าร่วมกว่า 2.8 แสนราย ครอบคลุมสินเชื่อมากกว่า 4 แสนบัญชี และได้ข้อสรุปการไกล่เกลี่ยไปกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าเงื่อนไขของโครงการ นอกจากนี้ ธปท. ได้ร่วมมือกับสำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ลงนามความร่วมมือข้อตกลงพัฒนามาตรฐานกลางของการไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย อีกทั้งช่วยลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลและลดแผลเป็นทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 ให้มีน้อยที่สุด

3. เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดย (1) **เตรียมเปิดให้บริการ digital factoring** ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้เพิ่มขึ้นโดยสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลและรายรับที่เกิดจากใบแจ้งหนี้เป็นหลักประกัน โดย ธปท. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล central web service (CWS) ตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้เพื่อป้องกันปัญหาการขอสินเชื่อซ้ำซ้อน (double financing) และอยู่ระหว่างการผลักดันมาตรฐานใบแจ้งหนี้ดิจิทัล และ (2) **ให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล (digital personal loan)** เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ไม่มีรายได้ประจำและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงสินเชื่อวงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ปัจจุบันมีผู้ได้รับใบอนุญาตและเริ่มให้บริการแล้ว 2 ราย

O2 ระบบการเงินไม่เกิดปัญหาและยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ³

ธปท. ให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินเพื่อให้ระบบการเงินไม่เกิดปัญหาและยังสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยกำกับดูแลให้สถาบันการเงินมีเงินสำรองและเงินกองทุนเพียงพอรองรับผลกระทบจากวิกฤตและยังทำหน้าที่ให้สินเชื่อได้ต่อเนื่อง รวมถึงเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่อาจประสบปัญหา โดยจัดทำคู่มือและทดสอบกระบวนการประสานงานระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงิน (ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ.) เมื่อต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการทดสอบและนำมาใช้ปรับปรุงคู่มือและกระบวนการประสานงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

² ธปท. ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 เมษายน 2564 และเตรียมขยายระยะเวลาโครงการและประเภทสินเชื่อ

³ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องทำทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่

O3 โครงสร้างเศรษฐกิจการเงินไทยทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์โควิด 19 และระยะต่อไป⁴

ในไตรมาสที่ 1 กระทรวงการคลังได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปรับ FX regulatory framework⁵ ตามที่ ธปท. เสนอเพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีระบบนิเวศของอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) ที่สามารถรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น เอื้อให้คนไทยสามารถกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยรักษาสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย โดย ธปท. จะทยอยออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน FX ecosystem ดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ปี 2563 ที่ทำให้ภาคเอกชน ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไปสามารถทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้สะดวกมากขึ้นเป็นลำดับ สะท้อนได้จากปริมาณธุรกรรมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผ่านธุรกรรม forward และปริมาณการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของคนไทย (Thailand Portfolio Investment : TPI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเทียบกับในอดีต

สำหรับการผลักดันการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้พร้อมรองรับความท้าทายในอนาคต ธปท. ได้กำหนดแนวทางการผลักดันนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบบูรณาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยกระดับการลงทุนและผลิตภาพ ด้านการยกระดับทักษะแรงงาน ด้านการยกระดับการพัฒนา SMEs ด้านการยกระดับภาคเกษตร และด้านการปฏิรูประบบบำนาญ โดยจะผลักดันร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเห็นผลเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป

O4 ธปท. เป็นหนึ่งในองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นที่สุด⁶

ในไตรมาสที่ 1 พบว่าสาธารณชนมีความเข้าใจและเชื่อมั่นต่อนโยบายและมาตรการของ ธปท. ในระดับดี เห็นได้จากสื่อมวลชนและประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นกลางถึงเชิงบวกเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการของ ธปท.⁷ และผลสำรวจความเห็นของสื่อมวลชนพบว่าร้อยละ 94 มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารของ ธปท. ในระดับดี-ดีมาก⁸ ซึ่งเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกและใช้เครื่องมือวิเคราะห์และติดตามกระแสข่าวเพื่อให้สื่อสารได้ตรงจุด ท่วงถึง และทันการณ์ นอกจากนี้ ผลสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์พบว่าร้อยละ 82 เห็นด้วยกับ

⁴ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายการเงินและนโยบายการคลังเผชิญขีดจำกัดโดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง และแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 อัตราแลกเปลี่ยนจะผันผวนสูงขึ้นและภาคเอกชนต้องสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ดี

⁵ หลักการและแนวทางผ่อนคลายเป็นได้ FX regulatory framework ประกอบด้วย 3 เรื่อง 1) โอนเงินออกได้เสรีมากขึ้น 2) ภาคธุรกิจบริหารความเสี่ยงคล่องตัวตาม FX exposure และ 3) การยกเว้นการเรียกเอกสารกำกับการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าที่ผ่านกระบวนการ Know Your Customer เต็มรูปแบบจากธนาคารพาณิชย์

⁶ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 การรักษาความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางต้องเผชิญกับความท้าทาย

⁷ ผลการวิเคราะห์ความเห็นของ stakeholder ต่อ ธปท. ในสื่อต่าง ๆ จากเครื่องมือ social listening

⁸ ผลสำรวจความเห็นสื่อมวลชนต่อการสื่อสารของ ธปท. จากการแถลงข่าวและ media briefing ภาวะเศรษฐกิจ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู และการกำกับดูแล stablecoin

มาตรการของ ธปท. และร้อยละ 88 พอใจกับการสื่อสารของ ธปท. ในระดับดี-ดีมาก⁹ และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's และ S&P มีความเห็นเชิงบวกต่อการดำเนินนโยบายและการทำหน้าที่ในฐานะธนาคารกลางของ ธปท.

O5 ธปท. เป็นองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสร้าง impact ต่อเศรษฐกิจและสังคม¹⁰

ธปท. อยู่ระหว่างเตรียมการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ (new HR model) ครอบคลุมการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (competency) การออกแบบเส้นทางเดินอาชีพ รวมทั้งรูปแบบการประเมินผลงานและจ่ายค่าตอบแทนใหม่เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรให้พร้อมขับเคลื่อนงานตามพันธกิจและรองรับบริบทการทำงานที่เปลี่ยนไป โดยจะทดลองนำร่องกับ 2 ฝ่ายงานภายในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ก่อนขยายผลใช้จริงกับทุกฝ่ายงาน นอกจากนี้ ธปท. ได้นำ Robotic Process Automation (RPA) มาปรับลด-เลิกกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็น และใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงานที่ต้องทำงานซ้ำบ่อย ๆ เช่น การจัดทำข้อมูลดัชนีอ้างอิงตลาดเงิน การจัดทำข้อมูลประกอบการรายงานคณะกรรมการนโยบายการเงิน และการตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายของฝ่ายการเงินและการบัญชี

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ที่นอกเหนือจากเป้าหมายหลัก 5 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบการเงินเข้าสู่โลกการเงินดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

1. ขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการทางการเงินดิจิทัล โดย ธปท. ได้เชื่อมบริการชำระเงิน QR payment กับเวียดนาม เพื่อช่วยให้ธุรกรรมชำระเงินรายย่อยทำได้สะดวกขึ้นและมีต้นทุนการใช้บริการต่ำลงรองรับการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ธปท. ได้ขยายการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่าน NDID platform กับ 13 หน่วยงาน¹¹ อาทิ กรมสรรพากรได้เริ่มใช้กับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและตรวจสอบรายการค่าลดหย่อนภาษี ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564

2. ต่อยอดการทดลองใช้เงินสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธปท. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิทัล เวเนเจอร์ส จำกัด และได้ออกรายงานผลการพัฒนาดังกล่าว รวมถึง ธปท. ได้สื่อสารหลักคิดและแนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบการใช้เงินสกุลดิจิทัลสำหรับประชาชน (Retail CBDC) ในรายงาน "The Way Forward for Retail Central Bank Digital

⁹ ผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์จาก Analyst meeting ครั้งที่ 1/2564 ต่อนโยบายและมาตรการ ธปท. และการสื่อสารของ ธปท. เช่น การแถลงภาวะเศรษฐกิจ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ และมาตรการไกล่เกลี่ยหนี้

¹⁰ ตามแผนยุทธศาสตร์รากฐานที่ 1 ปลดล็อกและเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร รากฐานที่ 2 ปรับวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง และรากฐานที่ 3 ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเป็นหลักในทุกกระบวนการทำงาน

¹¹ 13 หน่วยงานที่อยู่ระหว่างการทดสอบใน regulatory sandbox ของ ธปท. ได้แก่ ภาคธนาคาร 1 ราย ภาคตลาดทุน 10 ราย ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ 1 ราย และภาครัฐ 1 ราย (กรมสรรพากร)

Currency in Thailand" เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนในการกำหนดแนวทางการพัฒนา Retail CBDC สำหรับการพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินสกุลดิจิทัลระหว่างธนาคาร (wholesale CBDC) รายงาน PwC CBDC global index ของบริษัท PricewaterhouseCoopers (PwC) ได้จัดอันดับให้ไทยเป็นอันดับ 1 ของโลก ประจำปี 2564 จากโครงการ Inthanon และโครงการ Inthanon-LionRock ที่พัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินสกุลดิจิทัลระหว่างประเทศกับธนาคารกลางฮ่องกง ทั้งนี้ ธปท. อยู่ระหว่างต่อยอดการทดลองใช้ wholesale CBDC ร่วมกับธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้โครงการ m-CBDC Bridge ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564¹²

3. ออกแนวนโยบายการกำกับ stablecoin กรณีที่ใช้เงินบาทหนุนหลัง และสื่อสารให้ความรู้และเตือนประชาชนกรณีมีกระแสข่าวการออกใช้ “ไทยบาทดิจิทัล” หรือ THT stablecoin บน Terra Platform ในต่างประเทศที่มีการระบุให้ 1 หน่วยของมูลค่า THT เป็น 1 บาท ซึ่งหากนำออกใช้หรือจำหน่ายจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 มาตรา 9 และประชาชนอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมทางไซเบอร์หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการฟอกเงินด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรอบและกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องเท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใหม่

ธปท. ได้ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานกำกับอื่นผลักดันให้เกิดกลไกการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่จะทำให้สามารถระบุจุดเปราะบางเชิงระบบและออกมาตรการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ร่วมกับกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำร่างกฎกระทรวงการกำกับดูแลสหกรณ์ตามมาตรา 89/2 ของ พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เกณฑ์ เพื่อใช้กำกับดูแลระบบสหกรณ์และรักษาเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม โดยขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว 7 เกณฑ์ ส่วนอีก 5 เกณฑ์¹³ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

¹² เป็นการต่อยอดจากโครงการ Inthanon-LionRock ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency : CBDC) โดยโครงการ m-CBDC Bridge จะนำเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology : DLT) มาใช้ทดลองทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศที่ครอบคลุมหลายสกุลเงินและทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยลดต้นทุนการโอนเงินระหว่างประเทศ

¹³ กฎกระทรวงสหกรณ์ 7 เกณฑ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2564 ได้แก่ 1) การกำหนดขนาดของสหกรณ์ 2) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 3) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้จัดการ 4) การดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ 5) การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 6) การบัญชี และ 7) การรายงานข้อมูล ส่วนอีก 5 เกณฑ์ที่เหลือ ได้แก่ (8) การให้กู้และการให้สินเชื่อ (9) การรับฝากเงิน การก้อหน้ และ

2. ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายเสถียรภาพระบบการเงิน (FSCC)¹⁴ โดยปัจจุบัน ธปท. และกระทรวงการคลัง ได้ข้อสรุปรูปแบบการจัดตั้งแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำร่าง "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา นโยบายเสถียรภาพระบบการเงิน พ.ศ. 2564" เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนจัดตั้งต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีจะเป็นความเสี่ยงหลักของระบบการเงิน

ธปท. ได้กำกับดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินให้ให้บริการได้ต่อเนื่อง โดยระบบ BAHTNET ระบบ ICAS และระบบพร้อมเพย์ สามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง (system availability) สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด และไม่มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินไทยจากระบบขัดข้องหรือจากการโจมตีทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ธปท. ได้เตรียมออกแนวปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อกำกับดูแลความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการให้บริการทางการเงินและบริการชำระเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การดำเนินงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

1. ขยายการให้ความรู้ทางการเงินให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้ 17.5 ล้านคน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 16.48 ล้านคน โดย ธปท. เน้นการให้ความรู้ด้านการใช้บริการทางการเงินและบริหารจัดการหนี้ของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินที่เผชิญอยู่ ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางของพันธมิตรที่สำคัญ อาทิ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวถือเป็นกลไกเสริมมาตรการทางการเงินของ ธปท. เพื่อช่วยเหลือปัญหาหนี้สินและสภาพคล่องของประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

2. เผยแพร่ข้อมูลเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SMEs และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน 6 ประเภท (สินเชื่อ SMEs เช็ค บริการการชำระเงิน เข้าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ BAHTNET และ Bulk payment) บนเว็บไซต์ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) เพื่อให้ผู้ใช้บริการทางการเงินมีข้อมูลเพียงพอในการเลือกใช้บริการทางการเงินได้ตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้บริการทางการเงินแข่งขันให้บริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพและเป็นธรรมกับผู้ใช้บริการทางการเงินด้วย

การสร้างภาระผูกพัน (10) การบริหารสินทรัพย์และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (11) การฝากเงินและการลงทุน (12) การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันสำรอง

¹⁴ องค์ประกอบของ FSCC คือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน ให้คำปรึกษาและประสานงานเชิงนโยบายด้านเสถียรภาพระบบการเงิน และให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงิน

3. **จัดทำร่าง Sustainable Finance Initiatives ของภาคการเงินไทย** โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. เพื่อกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในระยะ 5 ปีข้างหน้าในการส่งเสริมให้ระบบการเงินและสถาบันการเงินไทยให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะเผยแพร่ร่างดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ นอกจากนี้ ธปท. ร่วมกับ World Wide Fund for Nature (WWF) จัด workshop เรื่อง Introduction to Sustainable Finance Taxonomy ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันการเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การเงินที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

รากฐานสำคัญที่ 3 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเป็นเครื่องมือหลักในทุกกระบวนการทำงาน

ธปท. ได้ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้โครงการ digital transformation ต่อเนื่องจากปี 2563 โดยในไตรมาสที่ 1 ธปท. ได้เปิดใช้งาน BOT Data Catalog ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวมรายการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของ ธปท. เพื่อช่วยให้พนักงานสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงลดภาระการขอข้อมูลซ้ำซ้อนจากภายนอก และได้พัฒนา Crenovator platform โดยจะเปิดโครงการ Power UP by CRENOVATOR ในเดือนเมษายน 2564 เพื่อเป็นพื้นที่ให้พนักงานสามารถนำเสนอไอเดียและสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระทางความคิด กล้าลงมือทำ และทดลองต่อยอดไอเดียใหม่